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สรุปการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน  

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 

ครั้งที่ 8/2567 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2567  เวลา 13.00 - 14.00 น. 

ณ หองประชุมราชพฤกษ์ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 

**************************** 

ผูมาประชุม 

1. รองศาสตราจารย ดร.อรพินท์ เล่าซี้   กรรมการ 

          รองผูอํานวยการฝายบริหารและบริการวิชาการ 

2. อาจารย์ ดร.ธารินี บัวดิษฐ์    กรรมการ 

3. ดร. นฤมล จันทรเจิด     กรรมการ 

4. นางสาวชัชชฏา เรืองขจร     กรรมการ 

5. นางสาวมนฤดี วงศแกว     กรรมการ 

6. นายสิทธัตถเดช ศรีสุข     กรรมการ 

7. นายศราวุธ ปรีชาเดช     กรรมการ 

8. นางสาวจรรยา พุทธพงศพฤกษ    กรรมการ 

9. นางสาวณัฐริกา กอนเงิน     กรรมการ 

11.นางสาวญาณาภรณ ธารีเทียน    กรรมการและเลขานุการ 

12.นางสาวธนภร กุลสุข     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้ไมมาประชุม 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์   ติดภารกิจ 

    ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน  

2. นางสาวจริยา ศรีกลัด     ติดภารกิจ 

3. นายวิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล    ติดภารกิจ 

  

เริ่มประชุมเวลา 13.10 น.  
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 นางสาวญาณาภรณ  ธารีเทียน เลขานุการได้รับมอบหมายจากประธานแจ้งในที่ประชุมตามระเบียบวาระ

การประชุมดังนี ้

วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งจากประธาน 

  1.1 นางสาวญาณาภรณ์ ธาร ีเท ียน กรรมการและเลขานุการ ได ้แจ ้งในที ่ประช ุมการ

ประชาสัมพันธ์เรื่อง แจ้งการรณรงค์ การปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล ด้านความปลอดดภัยอาชีว   

อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เดือนตุลาคม 2567 นางสาวชัชชฏา เรืองขจร แจ้งประธานว่าทาง

มหาวิทยาลัยจะส่งแบนเนอร์มาเพื่อให้ส่วนงานต่างๆ ซึ่งแต่ก่อนทางสถาบันฯ ได้ทำการประชาสัมพันธ์แบนเนอร์

ผ่านทางจอโทรทัศน์ที่ตั้งอยู่บริเวณห้องโถงของสถาบันฯ และประธานได้มอบหมาย ให้ นางสาวธนภร กุลสุข 

ผู ้ช ่วยเลขานุการ เป็นผู ้ร ับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์เร ื ่อง การรณรงค์ การปฏิบัต ิตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านความปลอดดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำทุกเดือน 
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 มติที่ประชุม รับทราบ 

  1.2 การแจ้งรอบในการรับส่งกำจัดของเสียอัตราอาชีวภาพหรือมูลฝอยติดเชื้อ ประจำปี 2568 

นางสาวญาณาภรณ์ ธารีเทียน กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งในที่ประชุมทางสถาบันฯ ได้จัดทำตารางการการ

รับ-ส่งกำจัดของเสียอัตรา อาชีวภาพหรือมูลฝอยติดเชื้อ ประจำปี 2568 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  นางสาวชัชชฏา เรืองขจร เลขานุการสถาบันฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่าทางศูนย์อาชีวอนามัยฯ ได้มี

หนังสือการแจ้งให้ส่วนงานจัดทำรายงานแจ้งรอบในการจัดการรับส่งกำจัดของเสียอัตราอาชีวภาพหรือมูลฝอยติด

เชื้อ ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดดังนี้ 
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และนางสาวชัชชฏา เรืองขจร เลขานุการสถาบันฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่าปัจจุบันผู้ที่จดบันทึกการการรับส่งกำจัดของ

เสียอัตราอาชีวภาพหรือมูลฝอยติดเชื้อ ประจำปี 2568 ได้แก่ นายสุรชัย เล่าอุย ซึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการ

อนุรักษ์พลังงาน ประธานได้แจ้งว่าให้ อาจารย์ ดร.ธารินี บัวดิษฐ์ เป็นที่ปรึกษาและดูแลรายงานการบันทึกข้อมูล

ดังกล่าว 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

 1.3 การเข้าฝึกอบรมปฏิบัติการทำ CPR และการใช้งานเครื่อง AED ณ Mahidol BLS Training Center 

ซึ่งผ่านเกณฑ์การปฏิบัติทำกำหนดไว้ จำนวน 4 คน (Certificate) นางสาวญาณาภรณ์ ธารีเทียน กรรมการและ

เลขานุการ ได้แจ้งในที่ประชุมว่าสถาบันฯ ได้เสนอรายชื่อผู้แทนสถาบันฯ เข้ารับการอบรมปฏิบัติการทำ CPR และ

การใช้งานเครื่อง AED ซึ่งผ่านเกณฑ์และได้รับใบประกาศแล้ว จำนวน 4 คน ได้แก่  

  1. คุณชัชชฏา เรืองขจร 

  2. คุณมนฤดี วงศ์แก้ว 

  3. คุณถิรนันท์ ปานศุภวัชร 

  4. คุณญาณาภรณ์ ธารีเทียน 

ดังมีตัวอย่างใบประกาศไม่มีวันหมดอายุ ดังนี้ 
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มติที่ประชุม  ประธานแจ้งให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเข้า   

     อบรมทุกท่านและขอให้แจ้งผลการเข้าอบรมในการประชุมครั้งถัดไป 

 

1.4 การอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริการ (จป.บริหาร) ในวันที่ 30-31 
ตุลาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. นางสาวญาณาภรณ์ ธารีเทียน กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งในที่ประชุม
ว่าสำหรับการประชุมในครั้งนี้ผู้เข้าอบรมฯ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติการเสนอรายชื่อผู้เข้าอบรมต้องเป็นระดับผู้บริหารเท่านั้น  

 
มติที่ประชุม การเสนอรายชื่อในครั้งถัดไป ทางสถาบันฯ ขอเสนอ รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินท์ เล่าซี้ เข้ารับ

การอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริการ (จป.บริหาร)  
 
1.5 การตรวจวัดไฟฟ้าและแสงสว่าง โดย บริษัทเอกชน ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 นางสาวญาณาภรณ์ 

ธารีเทียน กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งในที่ประชุมว่าเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่
หน่วยงานภาคเอกชนว่าสถานศึกษาท่ีจะรับการตรวจไฟฟ้าและแสงสว่างทางหน่วยงานอกชนจะเข้ามาบริการตรวจ
ฟรี โดยให้คุณศราวุธ ปรีชาเดช เป็นผู้ประสานงาน นางสาวชัชชฏา เรืองขจร เลขานุการสถาบันฯ ได้แจ้งที่ประชุม
ว่าทางสถาบันฯ เคยได้รับการตรวจวัดไฟฟ้าและแสงสว่างแล้วกับหน่วยงานรัฐบาล และผลการตรวจแสงสว่างใน
ตึกสถาบันฯ ยังไม่ผ่านมีจำนวน 3 คือ บริเวณห้องผู้อำนวยการ บริเวณหน้าห้องงานการศึกษา และห้องทำงาน 
AUN-HPN ซึ่งเหตุปัจจัยที่ทำให้ค่าวัดแสงสว่างไม่ผ่านอาจจะมาจากสภาพอากาศ 
 
มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการต่อไป 
 
วาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุม  

    นางสาวญาณาภรณ ธารีเทียน กรรมการและเลขานุการ เสนอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้ง
ที่ ครั้งที่ 7/2567 ในวันที่  19 กันยายน 2567 เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ หองประชุมกระแส ชนะวงศ์  

 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมแบบไมมีแกไข 
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วาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 

 3.1 รายงานและผลการประเมินการอบรมดับเพลิงเบื ้องต้นและการซ้อมอพยพหนีไฟ เมื ่อวันที ่ 27 

สิงหาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน นางสาวชัชชฏา 

เรืองขจร เลขานุการสถาบันฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่าทางหน่วยงานผู้จัดการอบรมฯ ได้จัดส่งใบประกาศการฝึกซ้อม

ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ซึ่งจะนำข้อมูลการได้รับใบประกาศดังกล่าวบันทึกข้อมูลในฐานการฝึกซ้อม

ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และบุคลากรสามารถมารับได้ท่ี นางสาวชัชชฏา เรืองขจร เลขานุการสถาบันฯ  

ตัวอย่างใบประกาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 3.2 รายงานผลการตรวจประเมินด้านความปลอดภัยจากคณะกรรมการตรวจประเมินความปลอดภัย อาชี

วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจประเมินฯ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567 

นางสาวชัชชฏา เรืองขจร เลขานุการสถาบันฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่าจากการตรวจประเมินฯ ในวันดังกล่ าวนั้น ได้

ดำเนินจัดทำหนังสือถึงเจ้าหน้าที่ศูนย์อาชีว อนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี

เนื้อหาข้อความดังนี ้
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นางสาวชัชชฏา เรืองขจร เลขานุการสถาบันฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่าทางศูนย์อาชีวอนามัยฯ ได้ออกเกณฑ์การตรวจ

ประเมินฯ แต่ทั้งนี้ยังไม่ได้มีประกาศออกมาใช้กับส่วนงานและจะติดตามผลภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2567 ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบดำเนินการต่อไป 

 3.3 เปลี่ยนแปลงวันเข้าศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงาน (Center for 

Safety at Work Knowledge Development) จากเดิมคือวันที่ 18 ตุลาคม 2567 เนื่องจากวิทยากรติดภารกิจ

บรรยาย นางสาวญาณาภรณ ธารีเทียน กรรมการและเลขานุการ แจ้งที่ประชุมเพื่อให้ประธานและคณะกรรมการ

พิจารณาเลือกวันที่ว่างตรงกันเพื่อเข้าศึกษา ดูงาน ณ ศูนย์ COSHEM ศาลายา ซึ่งมีหัวข้อตามรายละเอียดดังนี้ 
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มติที่ประชุม ประธานและคณะกรรมการพิจารณาร่วมกนัเป็นวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 

วาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 

 4.1 (ร่าง) คำสั่งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สถาบัน

พัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล(ชุดใหม่) รศ.ดร.อรพินท์ เล่าซี้ แจ้งในที่ประชุมว่าขอให้รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิจัยและวิชาการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ ให้แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 

มติที่ประชุม  รับทราบและดำเนินการต่อไป 

 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  

 5.1 การประชุมครั้งต่อไปวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 5.2 นายสิทธัตถเดช ศรีสุข หัวหน้าหน่วยกายภาพและซ่อมบำรุง ได้แจ้งที่ประชุมว่าเนื่องจากสถาบันฯ ได้

มีการปรับปรุงห้องสมุดสถาบันฯ โดยผู้รับเหมามีคณะทำงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร

ฯ (จป.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะมีบุคคลภายนอกจากคนงานและทีมผู้รับเหมาจะเข้าและออกอาคาร โดยจะ

เริ ่มเข้ามาปฏิบัติงานตั ้งแต่ว ันที ่ 29 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป ประธานแจ้งที ่ประชุมให้จัดทำแบนเนอร์

ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสถาบันฯ ได้รับทราบการดำเนินการดังกล่าว  นางสาวชัชชฏา เรืองขจร เลขานุการ

สถาบันฯ แจ้งในที่ประชุมว่าการปรับปรุงห้องดังกล่าวจะมีเสียงดังจากการทำงานของช่างระหว่างทำงาน ประธาน

แจ้งว่าให้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้รับทราบผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย และกลุ่มไลน์ AIHD 

มติที่ประชุม  รับทราบและดำเนินการต่อไป 

 

เลิกประชุมเวลา 14.20 น. 
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(นางสาวธนภร กุลสุข) 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
 

 
(นางสาวญาณาภรณ์ ธารีเทียน) 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์) 
ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 

 


